

"Trung quốc hãm dọa Việt Nam"

Tác Giả: Vũ Cao Đàm dách
Thứ Hai, 24 Tháng 5 Năm 2010 14:02

Tä Quốc lâm nguy – Thäm chí nguy



Vũ Cao Đàm dách mät Trang trong Trang mäng "Binh khí Đäi täan" cäa Trung quäc cäuäuäu

Quốc näo Nam Sa (Việt Nam gọi là Träng Sa) vän dĩ là chuäi ngäc trai läp lãnh cäa đät mä Trung Hoa, nhäng läi bänhäu käträm cäp, muän chiäm đät, giành giät, viäc này chä làm phân tán đi ánh hào quang cäa chuäi ngäc trai mà thôi.

Trong sä các đäo bä các näc chiäm đät, bän Việt Nam kiêu ngäo, vong än bäi nghĩa đã ráo riät chiäm đät quốc näo väi sä läng nhiäu nhät.

Nghĩ läi mà xem, Việt Nam vän xäa là phiên thuäc cäa näc ta. Năm 1885, theo Thäa äc Pháp – Thanh, Việt Nam đã bänhäng läi cho Pháp, đän trä thành thuäc đäa cäa Pháp. Sau hai cuäc chiän tranh, Trung Quốc đã giúp Việt Nam đánh đäi thäc dân Pháp và đä quäc Mä, hai miän Nam Bäc đã đäc thäng nhät. Nhäng thät không ngä bän Việt Nam không nhäng không biät än Trung Quốc, mà trái läi đã läy oán báo ân, tä vängäc xem mình là näc có tiäm läc quân sä län thä ba thä giäi, liên tiäp khiêu khích Trung Quốc. Mäc dù qua hai bài häc, là cuäc chiän tranh biên giäi Trung – Việt và chiän tranh Bãi đá ngäm, nhäng Việt Nam vän không nhän ra đäc bài häc, càng ra säc chiäm đät nhiäu đäo hän.

"Trung quốc hãm dọa Việt Nam"

Tác Giả: Vũ Cao Đàm d&#ch
Thứ Hai, 24 Tháng 5 Năm 2010 14:02

Do b&#n Việt Nam b&#t tay th&#c hi&#n khai thác đ&#o s&#m nên đi&#u ki&#n chi&#m c&# thu&#n l&#i h&#n, h&#n n&#a l&#i có ngu&#n n&#c ng&#t nên b&#n chúng có th&# thi công trên đ&#o, xây đ&#ng sân bay, ki&#n t&#o h&# t&#ng k&# thu&#t thông tin di đ&#ng, di dân ra đ&#o, t&# ch&#c du l&#ch qu&#c t&#, thi&#t l&#p phân chia ranh gi&#i khu hành chính c&#p huy&#n hòng vĩnh c&#u hóa, th&#c t&# hóa, qu&#c t&# hóa, h&#p pháp hóa hành vi bá chi&#m. Ti&#p đó các n&#c khác cũng l&#n l&#t theo đuôi Việt Nam, như Philipin, Malaysia, Indonesia, Brunei... xâm xé vùng bi&#n Nam Sa c&#a Trung Qu&#c, xây đ&#ng căn c&# quân s&# ho&#c khoan đ&#u m&#. T&#t c&# b&#n chúng đ&#u không coi Trung Qu&#c ra gì.

Các n&#c xung quanh xâm chi&#m qu&#n đ&#o Nam Sa đúng vào th&#i k&# đ&#t n&#c Trung Qu&#c chúng ta ti&#n hành c&#i cách m&# c&#a, th&#c hi&#n chi&#n l&#c đ&#i ngo&#i hòa bình, t&#p trung xây đ&#ng kinh t&# trong n&#c, duy trì hòa bình phát tri&#n v&#i bên ngoài. Cùng là nh&#ng n&#c đang phát tri&#n đáng ra Việt Nam và các n&#c lân c&#n ph&#i có thi&#n ý gi&#i quy&#t hài hòa nh&#ng tranh ch&#p. Đ&#t n&#c chúng ta đ&# x&#ng ra m&#c tiêu "gác l&#i chi&#n tranh, cùng nhau phát tri&#n". Tuy nhiên, 30 năm qua, lòng t&#t c&#a chúng ta l&#i không h&# đ&#c báo đáp, mà trái l&#i các n&#c còn không ng&#ng tăng c&#ng l&#n chi&#m khu v&#c bi&#n c&#a n&#c ta, ngang nhiên chi&#m lãnh h&#i, lãnh th&# n&#c ta.

Không khó khăn l&#m, chúng ta cũng có th&# nh&#n ra r&#ng, lòng t&#t c&#a chúng ta không đ&#c báo đáp t&#t; danh d&#, lãnh th&# và lãnh h&#i qu&#c gia n&#u ch&# đ&#a vào giao thi&#p hòa bình thì khó mà gi&#i gìn, b&#o v&# đ&#c. Ủy ban th&#m l&#c đ&#a c&#a Liên Hi&#p Qu&#c quy đ&#nh, 12/5/2009 là k&# h&#n cu&#i cùng cho các qu&#c gia có liên quan ph&#i hoàn thành vi&#c g&#i nh&#ng b&#n gi&#i trình các l&#n c&# khoa h&#c v&# ch&# quy&#n th&#m l&#c đ&#a và khu kinh t&# đ&#c quy&#n.

Tình hình phát tri&#n còn làm ph&#c t&#p hóa v&#n đ&#, s&# xoay chuy&#n c&#a th&#i gian s&# làm cho chúng ta càng thêm b&#t l&#i, n&#u c&# ti&#p t&#c kéo dài s&# khoan dung c&#a chúng ta thì k&# khác s&# cho r&#ng chúng ta đã ch&#p nh&#n, b&#ng lòng v&#i vi&#c đó. Vì th&#, bi&#n pháp có hi&#u qu&# là ph&#i dùng l&#c l&#ng quân s&# chi&#m đ&#t l&#i Nam Sa, và ph&#i đ&#a vi&#c này vào ch&#ng trình ngh&# s&#.

Chúng ta ph&#i th&#y m&#t th&#c t&# r&#ng, m&#c đ&# xâm ph&#m c&#a các n&#c có liên quan đ&#i v&#i l&#i ích c&#a n&#c ta là khác nhau, do đi&#u ki&#n môi tr&#ng và đ&#a v&# qu&#c t&# khác nhau nên s&# có nh&#ng ph&#n &#ng khác nhau đ&#i v&#i ho&#t đ&#ng quân s&# c&#a n&#c ta, vì v&#y mà chúng ta c&#n ph&#i có nh&#ng cách đ&#i x&# khác nhau, gi&#i quy&#t t&#t nh&#ng mâu thu&#n ch&# y&#u, thúc đ&#y gi&#i quy&#t nh&#ng mâu thu&#n th&# y&#u. Không còn nghi ng&# gì n&#a, m&#c tiêu t&#n công ch&# y&#u c&#a chúng ta ph&#i là Việt Nam.

Chúng ta có đ&#y đ&# lý do đ&# t&#n công Việt Nam, Việt Nam cũng có đ&#y đ&# đi&#u ki&#n đ&# tr&#

"Trung quốc hãm dọa Việt Nam"

Tác Giả: Vũ Cao Đàm dách
Thứ Hai, 24 Tháng 5 Năm 2010 14:02

thành vät täc a trän chiän thu häi Nam Sa:

1. Việt Nam xâm chiếm nhiều đất nước, có nguy hiểm hơn nữa, hơn nữa có thái độ kiêu ngạo hơn nữa, hơn nữa ngạo mạn hơn nữa. Trước tiên ta thu hồi lãnh thổ mà Việt Nam chiếm đóng là có thể thu hồi lãnh thổ các đất nước khác, không chỉ đất nước toàn bộ. Lý do gì xưa đây thành công quân Việt Nam đã răn đe các nước khác buộc chúng phải rút lui.
2. Trước đây, Việt Nam đã nhốt nhốt thäa nhän Tây Sa và Nam Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng bài phát biểu của các quan chức, bộ đội quân sự, tài liệu địa lý đều là những bằng chứng xác thực, cho thấy sau khi thực hiện đất nước thì Việt Nam có những thái độ bất thường, có yêu cầu và lãnh thổ lãnh hải để với Tây Sa và Nam Sa. Việt Nam ngạo mạn thäc läng Trung Quốc, tiến hành bät nhät, đã làm mất đi cái đạo nghĩa của bộ đội, khiến quân đội của chúng ta phải ra tay, với lý do đó để lấy lại những vùng biển đã mất.
3. Việt Nam có lực lượng quân sự lớn hơn Đông Nam Á. Hơn nữa lại đang tăng cường phát triển lực lượng hải quân, không quân để đối đầu với ta. Quân đội của ta có thể phát động cuộc chiến Nam Sa, cho dù quân đội Việt Nam đã có chuần bị. Với chiến thắng trong cuộc chiến này, hoàn toàn có thể làm cho các nước khác thua cuộc, không đánh mà lui. Đây là cách để loäi trä Việt Nam, làm cho Việt Nam ngày càng lớn mạnh.
4. Hai nước Trung – Việt xích mích đã lâu, đã từng nảy sinh tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải, lớn này lớn kia xung đột quân sự. Đây là điều mà thế giới đã dự đoán và đã sớm nghe quen tai với việc này, chức vụ của nhân viên ngoại giao như ngành hàng hải. Trái lại, nếu chúng ta công vào các nước như Philipin thì phải ngừng cuộc chiến để nhät đänh sä rät mänh mä.
5. Các nước khác tuy cùng trong khu vực ASEAN nhưng chủ trương xã hội và ý thức khác với Việt Nam, các nước khác lại đang hä Mä trong chiến tranh Việt Nam, thời gian đó đã sinh ra những khúc mắc. Là liên minh ASEAN, khi chúng ta phát động chiến tranh thu hồi lãnh thổ Việt Nam sẽ gặp phải sự phản đối của ASEAN, nhưng hậu quả của cuộc chiến công Việt Nam sẽ tốt hơn để nhä, vì Việt Nam đã từng có ý định thiết lập bá chủ khu vực, việc này đã làm cho các nước láng giềng có tinh thần cảnh giác, việc làm suy yếu lực lượng quân sự của Việt Nam cũng là điều tốt cho các nước ASEAN.
6. Tình hình quốc tế gần đây có lợi cho việc giới thiệu quyät vän đä Nam Sa. Quan hệ Trung – Mä ;

"Trung quốc hăm dọa Việt Nam"

Tác Giả: Vũ Cao Đàm dách

Thứ Hai, 24 Tháng 5 Năm 2010 14:02

Trung – Nga đang ä thäi kät nhät, không phäi vì thä mà đän đän sä đäi đäu vä quân sä giäa các näc län. Quân đäi Mä đang sa läy vào chiän träng Afganistan, Iraq và vän phäi chuän bäng phó väi chiän tranh có thä xäy ra väi Iran, chäa ränh tay đä quan tâm täi chiän sä Nam Sa. Hän näa tranh chäp đäo giäa Nhät Bän và Hàn Quäc, tranh chäp giäa Campuchia và Thái lan đäu sä làm phân tán sä chú ý cäa cäng đäng quäc tä.

7. Quän đäo Nam Sa là mät vä trí chiän läc không thä thiäu cäa Trung Quäc trên trän tuyän kéo dài tä Trung Đông đän Viän Đông, tuy eo biän Malacca là con đäng yät häu nhäng quän đäo Nam Sa không phäi là không có vä trí chiän läc. Có đäc Nam Sa sä uy hiäp đäc Malacca, yäm trä các đäng äng đän đäu, Nam Sa là mät trong nhäng vùng hiäm yäu, Trung Quäc quyät không ngän ngäi chiän đäu đä thu häi Nam Sa.

8. Läy chiän tranh đä luyän täp quân đäi, läy viäc thäc hiän chiän tranh đä kiäm nghiäm và nâng cao năng läc chiän đäu cäa quân ta, tình hình phát triän cäa hai bä Đài Loan – Häi Nam có thä đäm bäo đä hai bên bä sä không xäy ra chiän tranh trong täng lai gän, giäi quyät triät đä vän đä Nam Häi, trong khi thäc hiän chiän tranh trên biän phäi khäo sát nhäng thiäu sót cäa häi quân, không quân đäo Trung Quäc đä käp thäi nhän điän nhäng khiäm khuyết, cäi thiän, nâng cäp, nhäm phát triän càng nhanh càng tät läc läng häi quân không quân cäa ta, đä chäng tä räng quân đäi ta là läc läng quân đäi theo mô hình mäi, có kinh nghiäm chiän đäu hiän đäi, chuän bä sän sàng cho chiän sä Đài Loan – Häi Nam hoäc đä đäi phó väi nhäng thách thäc khác có thä phát sinh. Läc läng häi quân, không quân cäa Viät Nam không thä xem là quá mänh cũng không thä xem là quá yäu, chúng phù häp väi viäc luyän täp quân đäi cäa ta.

9. Viäc thiät läp häp tác quân đäi väi Đài Loan có thä còn nhiäu khó khăn, sä bät đäng giäa hai bä Đài Loan – Häi Nam có thä tän täi, nhäng viäc thu häi Nam Sa thì hai bên läi có chung mät läp träng. Mäc dù không thä mäi quân đäi Đài Loan cùng tham chiän nhäng träc và sau trän chiän đäu cùng nhau tiän hành các hoät đäng nhä : cung cäp nguyên vät liäu, thiät bä bäo trì, nhân viên xä lý, máy bay, tàu chiän do nhu cäu cän thiät hä cánh hoäc cäp bän trong chiän tranh, chäc chän räng sä phäi häp hai quân đäi sä góp phän vào đoàn kät, thäng nhät quäc gia.

10. Viät Nam là bän tham lam, kiêu ngäo, vô lä, tuyät đäi không thä thông qua đàm phán đä chiäm läi quän đäo Nam Sa, không chiän đäu thì không thä thu häi läi biên cäng quäc thä. Nhä väy, cuäc chiän Nam Sa là không thä tránh khäi, đánh muän không bäng đánh säm, bä đäng äng phó không bäng chä đäng tän công. Vän còn rät nhiäu lý do nhäng không tiän đä nêu ra cä thä täng lý do đäc.

"Trung quốc hãm dọa Việt Nam"

Tác Giả: Vũ Cao Đàm dách
Thứ Hai, 24 Tháng 5 Năm 2010 14:02

Mäc dù nói chúng ta đánh Việt Nam như đánh bäc như ng viäc thu häi Nam Sa quä thäc không phải chuyän nhä. Häi quân và không quân Việt Nam cũng đang đän hiän đäi hóa cho nên ta quyät không đánh giá thäp đäi phäng, bät buäc phải làm tät công tác chuän bä, không đánh thì thôi, đã đánh là phải thắng nhanh.

Trong khi bàn viäc läy läi Nam Sa vän đä không phải là xét xem có thể thành công hay không mà phải xét xem thắng lợi có trịät đä hay không, như ng tän thät, räi ro có phải là nhä nhät hay không và kết quả cuối cùng có phải là tốt đẹp nhất không... Vì thế cần phải xác đänh 4 mäc tiêu rõ ràng. Đó phải là, xuất phát đäng quyän đäp mặt và chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao.

Trên lĩnh vực quân sự, đáng tiếc rằng Việt Nam đã làm như ng viäc gây phän äng mãnh liệt như xâm chiếm nhiäu đäo mäi, giam giữ ngä dân và tàu đánh cá Trung Quốc. Ta tuyên bố rằng lãnh thổ lãnh hải nước ta không dä dàng xâm chiếm, bät buäc Việt Nam trở läi như ng đäo đã xâm chiếm, nhanh chóng hoàn thành viäc triển khai quân sự tại Nam Hải. Nếu quân đội Việt Nam không chịu thì Trung Quốc sẽ tiến hành tiến công xưa đäu i, kä nào dám phản kháng ta kiên quyết diệt trừ, nếu tăng viän trên máy bay tàu chiến cho Việt Nam thì sẽ bắn hạ, bắn chìm hết.

Quân đội Việt Nam đã trang bị mặt số läng như t đänh máy bay, tàu chiến và tên läa tiên tiến do Nga sản xuất. Quân đội của ta sẽ huy đäng tiềm lực hải quân, không quân để phong tỏa như ng căn cứ hải quân, không quân của chúng. Quân đoàn pháo binh thế hai cần làm tốt viäc che giấu như ng cần đänh chiến lực hải quân, không quân và chiến lực mặt làm tốt công tác đä báo; cung cấp nhiên liệu cho kä hoạch tiến công lâu dài ở căn cứ phía Nam. Lực lượng trên mặt đất phải luôn luôn sẵn sàng äng phó với các cuộc tiến công quyänh như u của quân đội Việt Nam ở khu vực biên giới bất kä lúc nào; phải thế hiän phá hủy các căn cứ hải quân không quân miền Bắc.

Tóm lại, ta sẽ läy viäc tiến công Việt Nam như là cuộc diän tiếp đäng giäi phóng Đài Loan, mặt khi tình hình đã lan rộng thì sẽ triển khai phá hủy lực lượng hải quân, không quân Việt Nam.

Trên lĩnh vực chính trị, vạch trần viäc các nước như Việt Nam xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải nước ta, như cäi räng nước ta mưuän duy trì phäng châm hòa bình, như ng chúng ta không thể hòa bình với như ng kä xâm hại đất nước ta. Cho dù xảy ra räi thì chúng ta không mong nhìn thấy xung đột quân sự.

"Trung quốc hăm dọa Việt Nam"

Tác Giả: Vũ Cao Đàm dßch
Thứ Hai, 24 Tháng 5 Năm 2010 14:02

Trung Quốc hy vọng rằng các bên liên quan nên ngừng iß tißn hành đàm phán hòa bình để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nếu như các nước như Việt Nam chịu khuất phục trước sức ép quân sự to lớn của nước ta thì nước ta sẽ không sử dụng biện pháp vũ lực nữa, sẽ mở rộng tiếp xúc nói chuyện với nước ta.

Trên lĩnh vực ngoại giao, một khi chiến sự xảy ra, chúng tôi nghĩ rằng giới chức chính sách của các nước như "phê phán, phản đối". Chúng ta cần nhanh chóng tranh thủ sự thông cảm của Mỹ, Nga, Liên minh Châu Âu, nhiệm vụ quan trọng nhất của hoạt động ngoại giao là nắm được các tiêu chuẩn của các nước ASEAN, cũng như tình hình thực tế của các nước và hoạt động của họ, khi nhận được tin tức về những Trung Quốc vô cùng coi trọng quan hệ với ASEAN, tuy nhiên không làm tổn hại đến lợi ích của các quốc gia ASEAN ngoài Việt Nam, Trung Quốc sẽ làm cho mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn.

Trên lĩnh vực kinh tế, để chung sống hòa bình cần thực hiện chính sách "Dùng để đại diện lợi ích hòa bình". Để hòa bình phát triển thì cần thực hiện chính sách "Dùng tiền bạc để đại diện lợi ích". Đối với quốc gia Nam Sa thì lợi ích chính là phát triển kinh tế "chỉ quy định thu nhập tối thiểu, cùng nhau phát triển, chia sẻ lợi ích" thì tất cả mọi người sẽ cùng phát triển và giúp đỡ các nước ASEAN ngoài quốc gia Nam Sa.

Lợi ích của ta làm chủ, lợi ích của người khác cùng hợp tác phát triển với Philipin, Malaysia, Brunei... giúp các nước này cùng có lợi. Mục đích của các nước này muốn chiếm được là vì muốn để cho lợi ích của họ được mở rộng, giúp cho họ kiếm được tiền mà họ muốn, làm cho nó dễ dàng để họ quy định Trung Quốc. Nếu Việt Nam đồng ý với chính sách này thì có thể cũng nhận được một phần nào đó.

Với ý để lợi ích của người khác hòa bình để giới chức tranh chấp Nam Sa thì kết quả cuối cùng Nam Sa quốc gia sẽ bị chia cắt. Tất cả những gì mà chúng ta cần biết là do bản thân lợi ích của người khác không được, khi có đủ năng lực thì không cần phải do đó mà không quy định, vì sức mạnh vũ lực của chúng ta sẽ dần dần có sự phân chia. Cùng năm đó, Anh ra sức tranh đấu để Falklands cũng đã bị lên án chỉ trích nhiều, nhưng khi Falklands đã nằm trong tay nước Anh, ai đã có thể làm gì được. Nếu Việt Nam nguyện làm đầu tiên thì phải đánh cho chúng không kịp trở tay.

Hãy giới thiệu đến bạn giới Việt Nam để làm việc tốt cho triển vọng của Nam Sa.

"Trung quốc hãm dọa Việt Nam"

Tác Giả: Vũ Cao Đàm dách

Thứ Hai, 24 Tháng 5 Năm 2010 14:02

Nguyên bản tiếng Trung Quốc trên trang mạng "Trung Quốc Bình khí Đái toàn" <http://www.cnweapon.com/html/news/2010-01/news14304.html>